

Số: 70 /TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 3 năm 2023

V/v báo cáo kết quả giải quyết, xử lý dứt điểm các ý kiến của cử tri, đại biểu HĐND và các tổ chức khác về những vấn đề trong phạm vi lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thực hiện văn bản số 289/SNN-KH ngày 16/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng, về việc khẩn trương giải quyết, xử lý dứt điểm các ý kiến của cử tri, đại biểu HĐND và các tổ chức khác về những vấn đề trong phạm vi lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT,

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, Chi cục Trồng trọt và BVTV báo cáo như sau:

1. Đối với kiến nghị của huyện Đơn Dương: “Ban hành quy chuẩn xây dựng nhà kính phục vụ sản xuất” tại khoản a, mục 1, văn bản số 189/BC-UBND của UBND tỉnh Lâm báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Tình trạng xử lý: Đã giải quyết.

- Tại phụ lục 1, Quyết định Quy định số 178/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh, về việc ban hành Đề án “Quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” đã quy định tiêu chí xây dựng mới, cải tạo nhà kính sản xuất nông nghiệp, theo đó đã quy định rõ về mật độ xây dựng nhà kính, tỷ lệ diện tích dành cho cây xanh, ao hồ và hệ thống thoát nước.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với các địa phương, sở, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo quy định về quy chuẩn kỹ thuật nhà kính trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân tham khảo áp dụng. Dự kiến hoàn thành trong Quý II năm 2023.

2. Đối với kiến nghị của huyện Cát Tiên: “Hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế cao” tại khoản 1, mục I, văn bản số 430/BC-MTTQ-BTT ngày 01/13/2022 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân khóa X, trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022:

- Tình trạng xử lý: đang tiếp tục giải quyết.

- Năm 2022, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã chủ trì, phối hợp với các địa phương khảo sát, đánh giá thực trạng về tình hình sản xuất, chuyển đổi cây điều. Đến nay, Chi cục đã xây dựng dự thảo “Kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất

trồng điều tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 - 2030” tham mưu Sở Nông nghiệp lấy ý kiến các Sở, ban, ngành và địa phương để hoàn thiện tại văn bản số 341/SNN-TTBVT ngày 22/02/2023. Dự kiến tổng hợp và hoàn thiện tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành trong Quý II năm 2023.

3. Theo Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 6- Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 430/BC-MTTQ-BTT ngày 01/12/2022 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh khá X, trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 đề nghị tăng cường công tác quản lý VTNN.

- Tình trạng xử lý: đang tiếp tục giải quyết.

- Tiếp theo việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/9/2022, về việc tăng cường công tác quản lý VTNN, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc các địa phương tăng cường công tác quản lý VTNN; phối hợp với các ngành liên quan xử lý các khó khăn, tồn tại trong quản lý VTNN như: việc trùng lấp các cơ sở được thanh, kiểm tra theo kế hoạch của từng đơn vị, xử lý việc kinh doanh các sản phẩm diệt côn trùng y tế tại các cơ sở kinh doanh VTNN; phối hợp xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2023 tập trung vào các khu vực có thực trạng kinh doanh VTNN phức tạp.

Trong năm 2022, các cơ quan quản lý nhà nước đã kiểm tra 1.162 lượt cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng. Phát hiện và xử lý 369 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt hơn 2,9 tỷ đồng; chuyển hồ sơ 03 vụ buôn bán phân bón giả cho cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý. Lấy 327 mẫu phân bón, thuốc BVTV kiểm tra chất lượng. Kết quả: 251 mẫu đạt chất lượng; 63 mẫu kém chất lượng, 13 mẫu phân bón giả.

Trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác quản lý VTNN trên địa bàn tỉnh, đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng, phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái.

4. Đối với nội dung tại điểm g, khoản 1, mục II báo cáo số 202/BC-UBND: Đối với sản phẩm hoa chưa đảm bảo, chưa có cơ chế bảo vệ nguồn hoa chất lượng cao, đề nghị cơ quan chức năng quản lý chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ để đảm bảo thương hiệu hoa Đà Lạt

- Tình trạng xử lý: đang tiếp tục giải quyết.

- Thực hiện Đề án nhập khẩu giống hoa có bản quyền, trong năm 2022 đã hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nhập khẩu có bản quyền 27 giống hoa mới; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện các khảo nghiệm đánh

giá dịch hại, khả năng sinh trưởng và khảo sát tiềm năng thị trường và hiệu quả kinh tế.

Ngành nông nghiệp đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết số 144/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Quy định nội dung, mức hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; hiện nay, đang đề xuất phân bổ nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ các dự án thực hiện nhập khẩu, mua bản quyền, nghiên cứu sản xuất giống.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đang dự thảo chiến lược phát triển ngành hoa tỉnh Lâm Đồng, theo đó sẽ đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển hoa chất lượng cao, được bảo vệ bản quyền, nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu.

Trên đây là báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV về kết quả giải quyết, xử lý các ý kiến của tri, đại biểu HĐND và các tổ chức khác về những vấn đề trong phạm vi lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. Kính gửi Sở Nông nghiệp và PTNT./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Lưu: VT, HCTH.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Trần Quang Duy**